

BCH ĐOÀN TỈNH TÂY NINH

Số: 57 -CV/TĐTN-BPT

"V/v thông báo tuyển sinh chương trình
học bổng tại Ấn Độ"

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tây Ninh, ngày 08 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: BTV huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 11014-CV/TWĐTN-BQT ngày 07/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thông báo tuyển sinh chương trình học bổng Ấn Độ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thông báo về Chương trình Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) trực tiếp và trực tuyến năm 2022 - 2023, cụ thể như sau:

- ITEC là chương trình hợp tác song phương của Chính phủ Ấn Độ nhằm chia sẻ những thành tựu phát triển và công nghệ tốt đẹp của Ấn Độ với các đối tác quốc tế vì lợi ích chung. Quan hệ đối tác của Ấn Độ với Việt Nam trong khuôn khổ chương trình ITEC bắt đầu từ những năm 1970. Với hơn 200 cán bộ tham dự ITC hàng năm, Việt Nam là một trong những đối tác ITEC lớn nhất của Ấn Độ, giúp phát triển nguồn nhân lực trong nhiều lĩnh vực và đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa đất nước của Việt Nam. Chương trình ITEC trực tuyến bắt đầu từ năm 2019.

- ITEC trực tiếp và trực tuyến cung cấp hàng trăm khóa học ngắn hạn (từ 02 - 03 tuần) trong những lĩnh vực như nông nghiệp (an ninh lương thực), kinh tế (tài chính), công nghiệp (kỹ sư và công nghệ), hoạch định chính sách (hành chính công), lịch sử và văn hóa...

+ Về đối tượng dự tuyển: cán bộ, nhân viên nhà nước và tư nhân, các trường đại học, các phòng thương mại và công nghiệp...

+ Về tiêu chuẩn ứng viên: tiếng Anh thành thạo, trong độ tuổi 25-45, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với chuyên ngành đăng ký và chưa từng theo học khóa đào tạo nào do Chính phủ Ấn Độ tài trợ.

+ *Về kinh phí*: Chính phủ Ấn Độ tài trợ vé máy bay quốc tế khứ hồi, lệ phí visa, học phí, tài liệu học tập, chỗ ở, trợ cấp sinh hoạt phí hàng ngày và các chuyên tham quan thực tế trong thời gian khóa học ITEC trực tiếp (*Có thông tin chi tiết gửi kèm theo*)

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thông tin đến cán bộ, công chức để chủ động tìm hiểu và đăng ký dự tuyển nếu đảm bảo các điều kiện và có nhu cầu. Văn bản đăng ký của các đơn vị gửi về Ban Phong trào Tỉnh đoàn trước ngày 31/12/2022 để tổng hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện, thông tin chi tiết đề nghị liên hệ qua đồng chí **Trần Huỳnh Như** – Chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh đoàn, điện thoại: 032.702.6802.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BPT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ



Trần Đăng Liên